



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้มนอกระบบตัดท่ออำนาจฝ่ายบริหาร - 'วิจิตร' การ์นต์โอกาสนักศึกษา ยากจน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 2-3 ได้บัญญัติไว้เหมือนกัน 3 เรื่อง คือ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี เพื่อเป็นหลักประกันทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจน นอกจากนี้ ยังไม่ให้สืบทอดอำนาจของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ไม่ว่าจะเป็ นอธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และรัฐบาลต้อง สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องแก่มหาวิทยาลัย เพื่อคลายข้อกังวลว่า มหาวิทยาลัยต้องรับภาระหาเงินเลี้ยงตัวเองจนก่อปัญหาภาระค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา

นายวิจิตรกล่าวว่า การออกนอกระบบจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดระบบบริหารของ ตนเองได้ ทั้งด้านวิชาการ บุคคล และงบฯอย่างอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของสภา มหาวิทยาลัย ซึ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐจะขึ้นตรงกับ

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. แต่รัฐมนตรีมีอำนาจแค่กำกับให้มหาวิทยาลัยทำตามนโยบายรัฐ เสนอแนะการจัดเงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัย ส่วนรายละเอียดบางอย่างนั้น ร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน เช่น จุฬาฯ กำหนดคุณสมบัติอธิการบดีไว้ เข้มข้น ต้องมีวุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งศาสตราจารย์ เคยดำรงตำแหน่งระดับ คณบดีมาแล้ว นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ที่เป็ นข้าราชการ เลือกที่จะเป็นข้าราชการ ต่อไปจนเกษียณอายุ หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในเวลา 1 ปีหลัง พ.ร.บ.มีผล บังคับใช้ ทั้งนี้ ทุกมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เหมือนกันว่า พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ต้องไม่ต่ำกว่าที่เคยได้รับขณะเป็น ข้าราชการ

'ผมไม่รู้สึกรึเป็นทุกข์ใจอะไรเลยที่ผลักดันให้ร่างกฎหมายทั้ง 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ผ่าน สนช.ผมทำหน้าที่ที่ไม่ใช่ผู้ร้าย แม้ใครจะมองผมเป็นผู้ร้ายก็ช่าง ผมไม่เคยเสียใจเลยที่ ได้ทำเรื่องนี้ มันเป็ นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆ รอคอยมานาน ที่ผ่านมามีแต่พวกป้ายสีว่า

การออกนอกระบบเป็นสิ่งเลวร้าย หว่าพวกผมที่พิจารณากฎหมายมีประโยชน์ทับซ้อน ส่วนคุณหญิงสุชาดา ก็ระนันท์น อธิการบดีจุฬาฯ ก็มีคนกล่าวหาว่าผลักดันกฎหมายเพื่อ สืบทอดตำแหน่ง ทั้งที่จะหมดวาระ และไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอธิการได้อีก' นายวิจิตร กล่าว

นายวิจิตรกล่าวว่า จากนั้นจะร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระ ประทานโทษ ทั้งนี้ รัฐบาลชุดนี้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ในกำกับรัฐทั้งหมด 7 ฉบับ ขณะนี้มี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทรงลงพระปรมาภิไธย และโปรดเกล้าฯ กลับมา ยังเหลือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทักษิณ และร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนสถานภาพแล้ว หากวางระบบบริหารจัดการไม่ดี ไม่ยุติธรรม หรือไม่โปร่งใส นายกสภางค์จะต้องถูกฟ้องร้อง และตกเป็นจำเลยที่ 1 ฉะนั้น คงไม่มีใครกล้าบริหารงาน แบบไร้ธรรมาภิบาล

นายกิตติ ตีระเศรษฐ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า สจล.ให้ระยะเวลาแก่ผู้บริหาร เช่น อธิการบดี คณบดี ไว้ 60 วันหลังกฎหมายประกาศใช้ในการเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ ส่วนอาจารย์ และข้าราชการทั่วไป ให้เวลา 180 วัน หาก เลือกในระยะเวลาที่กำหนดก็จะไม่ต้องถูกประเมิน หรือทดลองงาน ส่วนนักศึกษาที่ ยากจนนั้น สจล.มีทุนให้เรียนจนจบปีละ 20 ล้านบาท ส่วนการออกกระเปียบข้อบังคับซึ่ง เป็นกฎหมายลูกนั้น ได้ทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การ บริหารงานต้องมีธรรมาภิบาล โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ถ้าผิดจากนี้ฝ่ายบริหารต้อง รับผิดขอหากถูกฟ้องร้อง

นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ กล่าวว่า วันที่ 21 ธันวาคม สภา คณาจารย์จะประชุมเพื่อประกาศแนวทางที่จะดำเนินการหลังร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯผ่าน สนช. โดยจะติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามสิ่งที่ได้พูดไว้กับสภาคณาจารย์ว่าจะ ปฏิบัติตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนเมษายน 2543 ที่ทรงให้แนวทางว่า ก่อนประกาศใช้กฎหมาย มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือ เกี่ยวกับร่างกฎหมายประกอบอย่างครบถ้วน โดยรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวาง รวมถึงประชาชน ส่วนการยื่นถวายฎีกานั้น สภาคณาจารย์ยังไม่ได้คิด

นพ.ตลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แม้ร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ จะผ่าน สนช. แต่ยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ดังนั้น จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้ทำตามพระราชกระแสรับสั่งเรื่องประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลูกให้เป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่ายก่อน จึงค่อยทูลเกล้าฯ ร่าง พ.ร.บ.หากไม่ทำตาม กลุ่มคัดค้านก็จะยื่นถวาย ฎีกาเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว